



ที่ กษ ๑๐๐๒/ธ ๕๖๕

ถึง สำนักทุกสำนัก กองทุกกอง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ศูนย์ทุกศูนย์ สำนักงาน  
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งสำเนาคำสั่งที่ ๕๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม  
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร  
จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๕๓๔/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดพิษณุโลก (จักรกล) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) และศูนย์ส่งเสริม  
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://ssnet.doae.go.th> และ <http://person.doae.go.th>



กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๕๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๗๘

Email: person๖๐.doae.go.th

(สำเนา)  
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่ ๕๓๔/ ๒๕๕๗

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (จักรกล)  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา  
อาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พีชสวน) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม  
การเกษตร

.....  
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ  
ของศูนย์ปฏิบัติการใหม่ เพื่อให้สามารถสนับสนุนความต้องการของพื้นที่และให้บริการด้านการเกษตร  
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๔๒๙ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒  
มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (จักรกล)  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดนครราชสีมา (พีชสวน) ยังจะต้องดำเนินงานตามภารกิจเดิมให้แล้วเสร็จ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการจัดการบริหารสินทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์/วัสดุ) สำรองจัดทำบัญชี  
ของศูนย์ฯ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีในระบบ GFMS เพื่อส่งมอบสินทรัพย์

ดังนั้น จึงให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (จักรกล)  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ  
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พีชสวน) มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์  
ส่งเสริมการเกษตรที่สูง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช ผู้อำนวยการศูนย์  
ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (จักรกล) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปฏิบัติงานโครงการให้เสร็จสิ้นพร้อมสรุปส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่รับผิดชอบควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

คำสั่งหรือหนังสือสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม)

โอฬาร พิทักษ์

(นายโอฬาร พิทักษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระ โตสงคราม)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการเกษตร

ใหม่ คัด/ทาน